



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
31 ตุลาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ thaigov เว็บไซต์ onbnews.today

-เสนอข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาสที่วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระอาราม มีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นเงินทั้งสิ้น 2,545,970 บาท และมอบยาตำราหลวง ตู๋ยา ทั้งหมด 9 ชุด แก้ววัดคลองวาฬ 6 ชุด โรงเรียน 3 แห่ง พร้อมบริจาคเงินแห่งละ 5,000 บาท

รมว.สธ.ติดตามงานสาธารณสุขชายแดน

สื่อที่นำเสนอ : today.line เว็บไซต์ bangkokbiznews บ้านเมืองออนไลน์

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. และคณะ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสาธารณสุขพื้นที่ชายแดนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และ อสม. ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนาวมินทรราชินี ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก กล่าวว่า อสม.เป็นกำลังสำคัญของสธ. ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน สร้างความรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคลดการเจ็บป่วย ด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือช่วยให้ประชาชนสุขภาพดี โดย อสม.ทุกคนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เพียงพอประจำบ้าน ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สหวิชาชีพ และทีมหมอครอบครัว ขอแรง อสม. 1 ล้านกว่าคนทั่วประเทศร่วมพลังสร้างให้คนในประเทศแข็งแรง ส่งเสริมให้รักสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารถูกสุขลักษณะ จะช่วยลดการเจ็บป่วย ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ ปัญหาสาธารณสุขของประเทศจะคลี่คลายลงได้

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น เว็บไซต์ thaipbs

-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ได้ทางปาก การหายใจ และผิวหนัง เมื่อสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย จะมีอาการ มีกลิ่น ตาแดง น้ำมูกไหล มีผื่นคัน อาเจียน การบริโภคผัก/ผลไม้/พืชผลทางการเกษตร มีโอกาสรับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้เช่นเดียวกัน จะมีอาการปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ เหนื่อยออกมา ท้องร่วง เป็นตะคริว หายใจติดขัด มองเห็นไม่ชัดเจน หากสะสมในร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะทำให้เป็นหมัน เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคมะเร็ง และเสียชีวิตได้ ดังนั้น ต้องอ่านฉลากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้ละเอียดก่อนใช้ ขณะฉีดพ่นสารเคมีให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหลังจากการฉีดพ่น รับประทานอาหารให้สะอาด หากพบอาการปกติให้รีบไปพบแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ ไทยโพสต์ คมชัดลึก แนวหน้า

-น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า หลังแบนสารเคมี 3 สาร ได้สั่งการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรทันที โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศกว่า 700 แห่ง ให้ใช้เครื่องจักรกลเกษตรกำจัดวัชพืช โดยจะรวบรวมความต้องการไปเสนอของบกลางจากนายกฯ เพื่ออุดหนุนจัดซื้อเครื่องจักรกลโดยเร็วที่สุด รวมทั้ง รมว.เกษตรฯ ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางดูแลเกษตรกร ส่วนกรณีเครือข่ายผู้แทนเกษตรกร 6 จังหวัด รวม 1,091 คน ยื่นฟ้องคกก.วัตถุอันตราย, คกก.ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และ รมว.เกษตรฯ ที่มีคำสั่งให้ยกเลิกการใช้สารฯ นั้น ขอให้รอฟังคำสั่งศาลปกครองจะมีผลออกมาอย่างไร ยืนยันไม่มีการยืดเวลาออกไปอีก 6 เดือนในการจัดการสารฯ คงเหลือและเก็บสารออกจากร้านค้า ยึดตามมติห้ามใช้มีผลบังคับวันที่ 1 ธ.ค. นี้แน่นอน

-ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน คดีที่ น.ส.อัญชุลี ลักษณะอำนาจพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง พร้อมเครือข่ายผู้แทนเกษตรกร 6 จังหวัด รวม 1,091 คน ยื่นฟ้องคกก.วัตถุอันตราย, คกก.ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และ รมว.เกษตรฯ กรณีคกก.วัตถุอันตรายมีคำสั่งให้ยกเลิกการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยมีนายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ และนายอนันต์ดาโลดม อธิบดีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นพยาน 2 ใน 10 ปาก ให้เครือข่ายผู้แทนเกษตรกรผู้ร้องในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการการเกษตร เพราะเห็นว่ากระบวนการสารฯไม่ชอบและไม่ครอบคลุมตามข้อกำหนด ขัดหลักธรรมาภิบาล

น.ส.อัญชุลี กล่าวว่า ได้นำข้อเท็จจริงเสนอต่อศาลและชี้แจงประเด็นเกี่ยว ข้องกับทั้งวาจาและเอกสาร ซึ่งศาลยังไม่ได้ระบุว่าจะมีคำสั่งเมื่อใดและไม่ได้มีการนัดหมายอะไรเพิ่มเติม โดยพยานฝ่ายเครือข่ายฯ มี 4 ปาก ขณะที่ฝ่ายผู้ถูกร้องมีผู้แทนเลขาฯ คกก.วัตถุอันตราย ผู้แทนคกก.ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้แทนฝ่ายกฎหมายกรมวิชาการเกษตร ซึ่งพยายามยกผลการศึกษาและการเก็บข้อมูลของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือไทยแพน ที่คกก.วัดอุذنตรรายใช้เป็นข้อมูลในการแบน 3 สารเคมี แต่ไม่มีตัวแทนเกษตรกรร่วมเป็นกรรมการพิจารณา นอกจากนี้ยังนำข้อเท็จจริงจากการศึกษาผลกระทบที่ใช้เวลา 2 ปี 6 เดือน ในการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ในสวน จ.ราชบุรี และที่ตลาดศรีเมืองตลาดค้าส่งผักและผลไม้ของ จ.ราชบุรี ไปตรวจสอบไม่พบสารฯ ตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ส่วนสารคลอร์ไพริฟอสพบมีการตกค้างแต่ไม่เกินค่ามาตรฐานจนเป็นอันตราย หลังจากนั้นก็จะรอว่าศาลจะมีคำสั่งอย่างไร</p>	
<p>-ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิต้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยผลสำรวจเรื่องการแบน 3 สารเคมีกับการถูกตัดจีเอสพี ระหว่างวันที่ 28-29 ต.ค.62 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกภูมิภาค 1,258 หน่วยตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างการที่สหรัฐตัดจีเอสพีสินค้าไทยกับการยกเลิกใช้สารเคมีการเกษตร 3 ตัว พบร้อยละ 21.30 ระบุเกี่ยวข้องกันแน่นอน เพราะสหรัฐเป็นประเทศผลิตสารเคมี การที่ไทยยกเลิกใช้อาจทำให้เสียผลประโยชน์เรื่องรายได้ที่ขาดหายไป ร้อยละ 27.90 ระบุค่อนข้างเกี่ยวข้องกันเพราะเมื่อไทยยกเลิกสารเคมีสหรัฐตัดจีเอสพีสินค้าไทยทันที ทำให้เห็นว่าเป็นการโต้ตอบจากทางสหรัฐอย่างชัดเจน ร้อยละ 7.95 ระบุไม่เกี่ยวข้องกัน เพราะเป็นนโยบายสหรัฐอยู่แล้ว เป็นการกีดกันทางการค้าปกติและหากจะยกเลิกรัฐบาลก็ควรจะให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ร้อยละ 27.98 ระบุไม่เกี่ยวข้องกันเลย เพราะสินค้าที่สหรัฐตัดจีเอสพีบางตัวไม่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องสารเคมีและน่าจะเป็นผลดีมากกว่าที่ไทยจะได้ส่งออกสินค้าปลอดสารเคมี และร้อยละ 14.87 ระบุไม่ตอบ/ไม่สนใจ/ไม่ทราบ</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : มติชน(ภาพข่าว) ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์สยามรัฐ เชียงใหม่นิวส์ 77kaoded ไอเอ็นเอ็น บ้านเมืองออนไลน์ Thebangkokinsight ThaiPBS Thaigov สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.แม่สอด จ.ตาก ว่า คลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่รพ.แม่สอด เป็น 1 ใน 32 รพ.ที่ได้เปิดบริการเพิ่มในระยะที่ 2 โดยได้รับสารสกัดน้ำมันกัญชาจาก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้ว 200 ขวด ซึ่งจะเปิดบริการรักษาผู้ป่วยใน 5 กลุ่มโรคหลัก คือ โรคลมชัก ต้อหิน คลื่นไส้ อาเจียนจากเคมีบำบัด อาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ปวดประสาทอักเสบ/เสื่อมแข็ง และผู้ป่วยระยะประคับประคอง มะเร็งระยะสุดท้าย ภายใต้การดูแลบุคลากรที่ผ่านการอบรม คือ แพทย์ 1 คน เภสัชกร 3 คน พยาบาลวิชาชีพ 3 คน และแพทย์แผนไทย 2 คน เปิดให้บริการทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 8.30 - 12.00 น. คาดว่าจะให้บริการประชาชนได้วันละ 30 ราย โดยมีอายุรแพทย์ประสาทวิทยา จิตแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์นิติเวชและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ร่วมให้การดูแลและให้คำปรึกษา</p>	-
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ลำปาง เข้ารับฟังการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการจัดคลินิกกัญชาทางการแพทย์รพ.เถิน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 22 รพ.นำร่องที่ใช้้ำมันกัญชาตำรับอาจารย์เดชา เริ่มเปิดให้บริการวันแรกตั้งแต่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา ณ บริเวณชั้น 2 อาคารร่วมโพธิ์สุภาพ รพ.เถิน ซึ่งเปิดบริการทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. การให้บริการ จะมีกระบวนการในการรักษา คือ เมื่อผู้ป่วยมาถึงจะได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ทุกรายการที่ได้รับน้ำมันกัญชาจะได้รับยาครั้งแรกทันทีที่รพ. พร้อมสังเกตอาการ 1 ชั่วโมง หากผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติก็สามารถกลับบ้านได้ และติดตามผลการรักษา การปรับขนาดยาในแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและประเมินคุณภาพชีวิตทุกเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ใน จ.ลำปาง มีคลินิกกัญชาแล้ว 2 แห่งคือ รพ.ลำปาง จะให้บริการแพทย์แผนไทยควบคู่แพทย์แผนไทย ของอก. และ รพ.เถิน จะให้บริการเฉพาะน้ำมันสกัดสูตรอาจารย์เดชา</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไอเอ็นเอ็น มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นพ.สสจ.สตูล เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์รพ.สตูล มีกลุ่มผู้ป่วย ลงทะเบียนใช้สารสกัดกัญชา 60 ราย มีกลุ่มผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการใช้ยาเคมีบำบัด, กลุ่มผู้ป่วยโรคลมชัก, กลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ/เสื่อมแข็งและกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากระบบประสาทส่วนกลาง และผู้ป่วยที่ทำการรักษาแบบประคับประคอง บริการยาแก้ปวด / หักแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ให้มีประสิทธิภาพลดเสี่ยงจากการใช้สารสกัดกัญชา คลินิก/เปิดรักษาเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการ</p> <p>-เสนอข่าว นวัตกรรม "ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารสกัดกัญชา" เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดย ผศ.ดร.ภญ.สุรางค์ ลีละวัฒน์ และทีมวิจัยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต นำเสนอในงาน Research Connect โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขณะนี้สามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารสกัดกัญชาได้สำเร็จเป็น 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.สเปรย์ ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชา 2. ยาเม็ดเวเฟอร์จากสารสกัดกัญชา 3. น้ำมันกัญชาที่ผ่านการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 4. แคนนาบินอยด์สเปรย์ฉีดพ่นในช่องปาก 5. ประสะกัญชา และ 6. สนนั้ไตรภพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โครงการรับยาร้านขายยา สื่อที่นำเสนอ : เพจ Gossipสาสุข - โพสต์ข้อความ ทำไมรับยาที่ร้าน “ไม่เปรี๊ยะ”? บทพิสูจน์อนุทิน เนื่องจากเวลา 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยมารับยาที่ร้านขายยา ซึ่งลงทะเบียนเป็นร้านยาชุมชนอบอุ่น เพียง 22 ราย จากรพ.ที่เข้าร่วม 35 แห่ง และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 300 ร้าน จากที่ตั้งเป้า 50 รพ. 500 ร้านยา เพราะปัญหาใหญ่ อยู่ที่ห้องตรวจไม่ใช่ ห้องยา งานนี้หากทำได้ ก็จะเป็นผลงานของทั้งอนุทิน ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ อย่างแท้จริง</p>	-
<p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ อนุทิน ชาญวีรกุล - โพสต์ข้อความตอบว่า น้อมรับคำติชม เริ่มใหม่ๆ ก็ติดขัดกันพอสมควร โดยเฉพาะการสื่อสารทั้งภายในหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน และการสื่อสารกับประชาชน ต้องปรับปรุง ต้องพยายามกันต่อไป วันที่ 6 พ.ย. นี้จะมีการประชุมรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติ และ ผู้ป่วย ประเมินสถานการณ์ 1 เดือนแรกที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางทำงานที่ได้ผลดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา</p>	
<p>การพัฒนา EEC กับปัญหาสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Smart EEC - เสนอบทความ โดย ผศ.ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้เตรียมการรองรับปัญหาสาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนา EEC โดยร่วมมือกับกรมอนามัย กรมควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข และอปท. จัดทำหลักสูตรการประเมินและ เฝ้าระวังปัญหาอาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น ใน EEC หรือพื้นที่อื่นที่สนใจ เพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา หรือปัญหาจากการพัฒนา รวมทั้งทราบถึงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน อันจะนำไปสู่การป้องกันและดูแลสุขภาพประชาชนต่อไปได้ หลักสูตรจะเน้นการอบรมควบคู่กับเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานท้องถิ่น มีการให้บริการวิชาการแก่หน่วยทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม หากทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ได้ร่วมกันดำเนินงานตามบทบาทของตนเองอย่างเต็มที่ ก็จะช่วยให้คนไทยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศได้</p>	-
<p>กรม.สัญญา 2 ประยุทธ์ 2 สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ - เสนอสรุปข่าว การประชุม กรม.สัญญาครั้งแรกของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย. 62 ที่จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี รายงานจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า กระแสข่าวการเปลี่ยนจากจังหวัดราชบุรี เป็นสุพรรณบุรี เพราะทีมเลขาฯ นายกฯ เกรงเรื่องความปลอดภัย จึงมีจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มี ส.ส.จากพรรคชาติไทยพัฒนา "ยกจังหวัด" เป็น "คิวแทรก" แต่ต้องรอให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกฯ และรมว.สธ. ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ทั้งราชบุรี-กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี ก็อยู่ในเขตตรวจราชการที่ 3 ภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นความรับผิดชอบของ นายอนุทินฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 40 ล้านบาท โดยนายอนุทินรับผิดชอบ 10 จังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 130 ล้านบาท ในยุครัฐบาล คสช. โครงการงบประมาณจะต้องเสนอขึ้นมาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ถึง พล.อ.ประยุทธ์-หัวหน้า คสช. แต่ในยุครัฐบาลนักการเมือง โครงการ-งบประมาณจะต้องเสนอขึ้นมาจากพรรคการเมือง-ส.ส.ในพื้นที่ ถึงรองนายกรัฐมนตรี-หัวหน้า และผู้มีบารมีทั้งใน-นอกพรรคการเมือง</p>	-
<p>เปิดตัวน้ำกระทุ้ม สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก Nationtv. TNN - เสนอข่าว พท.ป.เบญจวรรณ หมายมัน หัวหน้าฝ่ายสื่อสารข้อมูล รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดเผยถึงการเปิดตัวน้ำสมุนไพร "กระทุ้ม" ว่า มีชื่อเรียกเป็นทางการคือ น้ำทุ้มเท ที่มีส่วนผสมหลักมาจากใบกระทุ้ม ซึ่งคิดค้นขึ้นเพื่อนำมาให้บริการประชาชนได้ทดลองกินน้ำสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ พร้อมแจกสูตรให้สามารถนำกลับไปทำกินเองได้ที่บ้าน ซึ่งสรรพคุณของต้นกระทุ้ม คือ เปลือกต้นใช้แก้ท้องเสีย ใบมีรสชาติดม ช่วยลดความดันโลหิต ออกฤทธิ์กดประสาทและกล้ามเนื้อในสัตว์ทดลอง ซึ่งในอดีตชาวบ้านใช้ใบกระทุ้มต้มน้ำแทนใบกระทุ้ม เพื่อช่วยให้ทำงานหนักในพื้นที่กลางแจ้งได้นานขึ้น บรรเทาอาการเจ็บหลัง เจ็บเอว ออกฤทธิ์คล้ายกับใบกระทุ้มแต่อ่อนกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยในปัจจุบันที่ยังระบุว่าสารที่พบในใบกระทุ้มเป็นสารกลุ่มเดียวกับที่พบในใบกระทุ้ม ซึ่งจะต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะไม่เกินวันละ 2 ใบ และขณะนี้ยังไม่มีผลวิจัยถึงข้อเสียของสมุนไพรดังกล่าว ประชาชนที่สนใจสามารถไปชิมน้ำทุ้มได้ที่งานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติประจำปี 2562 โดยภายในงานมีกิจกรรมจำนวนมาก คือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี การจัดแสดงโมเดลจำลองการปลูกัญญา นิทรรศการให้ความรู้ภัยสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย การให้บริการตรวจ รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก โดยงานจัดที่วัดโพธิ์ 29 ต.ค. ถึง 3 พ.ย.62</p>	-
<p>ของเล่นเด็ก ปนเปื้อนสารทาเลต สื่อที่นำเสนอ : มติชน ผู้จัดการออนไลน์ mthai workpointnews thestandard เว็บไซต์กระปุก เว็บไซต์สยามรัฐ thaiPBS</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สำนักข่าวไทย ช่อง 3</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มนำตัวอย่างของเล่นเด็ก 51 ตัวอย่าง จากร้านค้าในห้างฯ ท้องตลาด และบริเวณหน้าโรงเรียน ในเขตพื้นที่ กทม. และในเว็บไซต์ห้างออนไลน์ ในเดือนพ.ค.62 ส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี พบว่า มีการปนเปื้อนสารเคมีทาเลทเกินมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 35 โดยเฉพาะของเล่นประเภทตุ๊กตาปีได้รูปสัตว์ชนิดต่างๆ พบว่า มีค่าทาเลทสูงมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็ก ทำให้กระบวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ มีผลต่อฮอร์โมนทั้งเพศชายและเพศหญิง</p> <p>รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า ทาเลทเป็นกลุ่มของสารที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นสารที่ผสมในพลาสติกชนิดพีวีซีเพื่อเพิ่มภาวะการคืนรูป สามารถเคลื่อนย้ายออกจากผลิตภัณฑ์ไปเกาะติดกับสิ่งอื่นเช่นมือ เมื่อมีการสัมผัสได้ ทาเลทบางชนิดเป็นพิษต่อระบบการสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อของร่างกาย ทำให้สัตว์ที่ตั้งครรภ์คลอดลูกออกมาจะผิดปกติตั้งแต่กำเนิด และได้ทดลองให้สัตว์ที่ฟังคลอดกินสารทาเลท พบมีผลต่อตัว และระบบสืบพันธุ์ผิดปกติ ทำให้เป็นหมัน หรือถึงขั้นมีโอกาสเป็นมะเร็งได้</p> <p>ดังนั้นในมาตรฐานสากลและในหลายประเทศได้มีการควบคุมสารทาเลท ส่วนประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้ติดตามเรื่องนี้มานาน ได้จัดทำร่างแก้ไขมาตรฐานของเล่น มอก. 685/2540 ซึ่งมีอายุเก่ากว่า 22 ปี ในฉบับร่างได้บรรจุเรื่องการควบคุมการใช้สารทาเลทไว้ 6 ชนิด โดยไม่ให้เกิน 0.1%โดยมวล พร้อมการเตรียมห้องทดสอบไว้พร้อมทำการตรวจ เมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานนี้ คาดว่าในปลายปีนี้จะประกาศใช้ ในฉบับร่างแก้ไขยังมีการเพิ่มเติมมาตรฐานความปลอดภัยของเล่นเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่อง</p>	
<p>การรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์innnews เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์thainews เว็บไซต์mcot.net กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเข้ารับการรักษาทุกครั้ง ต้องระวังภาวะการติดเชื้อมากกว่าบุคคลทั่วไป เนื่องจากผู้ป่วยจะมีสภาพความผิดปกติของอวัยวะบางส่วนของหัวใจและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ หากผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและใส่ลิ้นหัวใจเทียม จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะขนาดสูงก่อนรับการรักษาทางทันตกรรมที่ต้องมีเลือดออก เช่น ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก หรือการให้บริการทันตกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้ที่รับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ เช่น ยาละลายเลือดที่เลือดออกแล้วหยุดได้ยาก จำเป็นต้องเจาะเลือดเพื่อตรวจดูเวลาการหยุดเลือด หรือยามไต้ลันในผู้ที่มีการแน่นหน้าอก ควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบก่อนเริ่มรับการรักษา และควรนำยามไต้ลันติดตัวมาด้วยทุกครั้ง</p>	-
<p>อุบัติเหตุทางถนน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ เล่นกับไฟ</p> <p>-เสนอบทความ กรมสุขภาพจิตแนะนำการใช้รถใช้ถนน ควรปฏิบัติดังนี้ 1.เผื่อเวลาเดินทาง 2.ตั้งสติก่อนสตาร์ท 3.สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย พูดคุยเรื่องตลกกับผู้ร่วมเดินทาง 4.ไม่คาดหวังผู้ใช้รถรายอื่น 5. มีน้ำใจให้อภัย เคารพกฎ</p>	-
<p>ซองบุหรี่แบบเรียบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์บก.ตอบจดหมาย</p> <p>-เสนอจดหมาย เสนอว่า องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ประเทศสมาชิกเปลี่ยนใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ โดยหวังว่าจะช่วยป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ประเทศไทยขานรับทันที พร้อมระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชีย ซึ่งที่ผ่านมารูปบบนซองบุหรี่นำกล้วหลายรูปแบบ ผู้สูบบุหรี่ไม่ยุ่งไม่กลัว จึงคิดว่าไม่น่าเกี่ยวกับ อยากถามว่าในกรณีนี้ระบุว่าซองบุหรี่แบบเก่านั้นห้ามขายตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.เป็นต้นไป หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท และถ้าขายบุหรี่แบบซองเก่าไม่หมดจะทำอย่างไร? จะแบ่งขายแยกมวนก็ไม่ได้มีความผิด เจ้าของคอลัมน์ระบุว่า คงต้องขอให้สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ช่วยตอบคำถามนี้หรือช่วยหาทางออกให้ด้วย</p>	-
<p>งดเหล้าเข้าพรรษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์มติชน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ isaranews กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นายสุปรีดา อุดยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. แฉลงข่าวออกพรรษา ภายใต้แนวคิด "ออกพรรษาลาเหล้า ปี 2562" จัดโดย สสส.ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ซึ่งจากการประเมินผลการรณรงค์ พบว่า มีผู้ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา 53.5% แบ่งเป็นผู้ที่งดเหล้าตลอดพรรษา 31% และผู้ที่งดบางช่วงและลดการดื่มลง 22.5% กลุ่มที่ลด ละ เลิกดื่มส่วนใหญ่ระบุว่า ทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น โดยกลุ่มที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมี 5% ตั้งใจจะเลิกดื่มตลอดชีวิต สำหรับเข้าพรรษาปีหน้ายังคงมีผู้ดื่มเกือบ 2 ใน 3 มีความตั้งใจจะลด ละ เลิกเช่นเดิม นอกจากนี้ยังพบว่าในเดือนที่มีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ช่วยลดผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุลง 9% การเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ลดลง 25% และยิ่งส่งผลให้การดื่มลดลง 10% อีกด้วย จึงขอสนับสนุนให้ใช้เป็นโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ดูแลครอบครัว และเศรษฐกิจในครอบครัว และอยากขอเชิญชวนให้ทำต่อไป ไม่ใช่เฉพาะช่วงเข้าพรรษา แต่อยากเชิญจดเหล้าตลอดชีวิต มาร่วมสร้างรอยยิ้มให้ครอบครัวและมาสร้างความสุขให้สังคม</p>	
<p>ระบบรับจดแจ้งเครื่องสำอางอัตโนมัติ สื่อที่นำเสนอ : มติชน เว็บไซต์สยามรัฐ มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว ญญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (Auto e -Permission) ระบบดังกล่าวจะทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดและประมวลผลข้อมูลของผู้ประกอบการยื่นจดแจ้งเข้ามา ได้แก่ ชื่อการค้า ชื่อเครื่องสำอาง สารห้ามใช้ สารต่างๆ ที่ใช้ได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด พร้อมกันนี้ ผู้ประกอบการต้องรับรองตนเองตามรายการ เมื่อระบบตรวจสอบและประมวลผลแล้วผ่านเงื่อนไขทั้งหมด จะทำการออกใบรับจดแจ้งผ่านระบบได้ทันที ทำให้เกิดความรวดเร็วในการยื่นขออนุญาต ส่งเสริมการประกอบการ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ยังคงต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะเปิดใช้ระบบการอนุญาตอัตโนมัติอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562</p>	-
<p>โรคเกาต์ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมเปิดบริการตรวจยืนยันแพ้ยารักษาโรคเกาต์ 15 แห่งทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 1 ม.ค.63 จำนวน 10,000 ราย ฟรีทั้ง 3 สิทธิกองทุนสุขภาพ คือ ระบบบัตรทองสวัสดิการข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรักษาอาการแพ้ยาลด 90 ล้านบาท ลดอัตราตายได้ 90% โดยรับการตรวจได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อีก 14 แห่งทั่วประเทศ คือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ สมุทรสงคราม ชลบุรี ขอนแก่น อุตรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา และ ภูเก็ต</p>	-
<p>โรคชิคุนคุนยา สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคชิคุนคุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายสวนและยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรค พบได้ทุกกลุ่มอายุ รวมทั้งเด็กเล็กมีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงอย่างฉับพลัน บางรายอาจมีตาแดง อาจมีอาการข้ออักเสบร่วมด้วย โดยอาการจะหายภายใน 1-12 สัปดาห์</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยทั่วไปโรคชิคุนคุนยาไม่มีการรักษาที่จำเพาะเจาะจง แต่เป็นการรักษาแบบประคับประคอง เช่น การให้น้ำเกลือ หรือการดูแลรักษาตามอาการ ที่สำคัญควรปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและรับการตรวจสุขภาพประจำปี หากพบอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์</p>	-
<p>ศิริราชเตรียมสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในช่วงปลายปี2562 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมเดินทางจัดสร้างโครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ในพื้นที่ 25 ไร่ บริเวณถนนเลียบบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุที่จะเป็นต้นแบบของประเทศ บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน และคนในพื้นที่ รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงอายุให้สามารถรับมือการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2565 พร้อมเชิญชวนคนไทยเข้าร่วมบริจาค ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์</p>	-
<p>ตรวจฟอร์มาลิน สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรมัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการค้าอาหารสดบางรายต้องการสต็อกของสดในร้านเก็บไว้ขายได้นานวัน จึงแอบนำฟอร์มาลินผสมน้ำแช่เนื้อสัตว์ที่เสียได้ง่ายอย่างอาหารทะเล โดยเฉพาะปลาหมึก หมึกกรอบ กุ้ง ปู หมูเนื้อแดง สับปะรด รวมทั้งผัก ชিংหน้ฝอย ให้คงความสดกรอบน่าซื้อ หากผู้บริโภคได้รับสารดังกล่าวอย่างต่อเนื่องหรือเป็นเวลานาน จะส่งผลให้เกิดพิษต่อระบบทางเดินอาหาร มีอาการปวดท้อง ปากแห้ง คอแห้ง เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งตับ ที่มิวจัย ม.สงขลานครินทร์ จึงได้คิดค้น ETK ชุดตรวจฟอร์มาลินเทสคิตส์ ใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก รู้ผลได้รวดเร็วภายใน 1 นาที ราคาไม่แพงเพียงชุดละ 25 บาท สนใจติดต่อได้ที่ 08-9663-0495</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สุขภาพพระสงฆ์ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย บุญมี นายอำเภอบ้านนา จ.นครนายก เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ โดยมีพระครูโสภณนาคกิจเจ้าคณะอำเภอบ้านนาและเจ้าอาวาสวัดช้างให้การต้อนรับ มี สสอ.บ้านนา รพ.บ้านนา อสม. ต.บ้านนา และ นิสิตแพทย์ ปี 4 (มศว องค์กรฯ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโรคความดันเบาหวานไขมัน การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่การดูแลสุขภาพพระสงฆ์กับปัญหาโรคเรื้อรังการช่วยฟื้นคืนชีพและฝึกปฏิบัติ (CPR) โดยมีพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนร่วมรับฟังกว่า 500 คน</p>	
<p>ชาวบ้านนำน้ำผุดมารักษาโรค สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์one31</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีมีการตรวจพบตาน้ำผุดที่บ้านรอกฟ้า ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีชาวบ้านนำน้ำกลับไปดื่มกิน ในขณะที่สสจ.นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ พบว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อโรคและมีฤทธิ์เป็นกรดอาจจะทำให้อันตรายเป็นอันตรายได้ ให้ออกการพิสูจน์ความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการเสียก่อน พร้อมสั่งห้ามประชาชนดื่มกินน้ำดังกล่าว ล่าสุดยังคงมีประชาชนนำน้ำไปดื่มโดยเกิดจากความเชื่อในสิ่งที่ตนได้รับมา คุณยายท่านหนึ่งกล่าวว่า ทั้งดื่มทั้งนำน้ำกลับไปอาบก็ไม่เห็นจะมีอันตรายใดๆเกิดตามมา ยืนยันว่า ส่วนที่สาธารณสุขแจ้งเตือนก็เป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ตามแต่ความเชื่อของแต่ละคนไป ซึ่งหลังจากนี้จะได้นำน้ำไปดื่มให้ลูกก่อนนำไปดื่มกินเพื่อป้องกันอันตรายตามที่ทางแพทย์แนะนำด้วยอีกทางหนึ่ง</p>	
<p>เพลิงไหม้ลานจอดรถรพ.ศูนย์อุดรธานี สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์workpoint news เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ไทยพีบีเอส เว็บไซต์สยามรัฐ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ข่าวสด สำนักข่าวไทย ไทยรัฐออนไลน์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สปริงนิวส์ ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุเพลิงไหม้รพ.ศูนย์อุดรธานี จ.อุดรธานี โดยเหตุเกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ด้านหน้าอาคารผู้ป่วย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระดมนำเครื่องดับเพลิงมาฉีดเพื่อสกัดไว้ พบว่า รถจักรยานยนต์บริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายเกือบ 30 คัน ที่จอดอยู่ในลานจอด เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการหาสาเหตุการไหม้ดังกล่าวต่อไป</p>	
<p>โลกร้อนเพิ่มโรคจากการขาดสารอาหาร สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว การศึกษาของมหาวิทยาลัยโมนาช โดยนักวิจัยชาวออสเตรเลีย พบว่า อุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จากผลของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ มีผลต่อโรคจากการขาดสารอาหาร และภาวะทุพโภชนาการ</p>	-